

Số: 03/BC-THPTĐGL

Đắk Glong, ngày 23 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Xuân 2021

Thực hiện công văn số 1827/SGDDĐT-GDTrHQLCL ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT Đắk Nông về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Xuân 2021. Nay, trường THPT Đắk Glong xin được báo cáo như sau:

1. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tinh thần công văn số 1827/SGDDĐT-GDTrHQLCL ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Sở GDĐT Đắk Nông về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Xuân 2021;

Tổ chức tuyên truyền cho học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong thời gian nghỉ Tết, không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện không sử dụng, tàng trữ pháo, các chất cháy nổ, thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, hạn chế rượu bia trong những ngày Tết và cho học sinh ký bản cam kết.

Tập trung học sinh dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường, đảm bảo cảnh quan sư phạm, chăm sóc cây xanh bóng mát trong sân trường.

Có kế hoạch cụ thể cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết đúng theo quy định (bắt đầu nghỉ từ ngày 05/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021).

2. Về công tác phòng chống dịch Covid-19 trước và trong trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Trong thời gian phòng chống dịch vừa qua nhà trường thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của các cơ quan ban ngành về thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch;

Thường xuyên tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế;

Thường xuyên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như: Bắt buộc đo thân nhiệt đeo khẩu trang, rửa tay sát ngay tại cổng trường và trong lớp học, các trường hợp cán bộ giáo viên và học sinh có đi từ vùng dịch và các vùng có nguy cơ cao phải khai báo y tế.

3. Sau thời gian nghỉ Tết.

100% cán bộ giáo viên và nhân viên đã quay trở lại làm việc bình thường.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Nhà trường nhanh chóng ổn định nề nếp dạy và học ngay ngày đầu tiên sau nghỉ Tết. Đến nay, nhà trường chưa có thông tin gì đáng tiếc xảy ra đối với cán bộ giáo viên và học sinh.

Trên đây là báo cáo Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ Xuân 2021 của trường THPT Đắk Glong.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);
- Lưu VT.

